

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 932 /BKHĐT-TH
V/v Giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri gửi tới kỳ họp
thứ 6, Quốc hội khoá XIII

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ **Kính gửi:**

CÔNG VĂN ĐẾN
GIỜ ... NGÀY ... 25/2
Số: ... V. III

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 732/BDN ngày 16/12/2013 của Ban Dân nguyện đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó cử tri tỉnh Đắk Lắk có 02 kiến nghị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk như sau:

Kiến nghị thứ nhất:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành tổng kết đánh giá tỷ trọng đầu tư từ các nguồn vốn chính sách trung ương và vốn ODA hàng năm cho các tỉnh Tây Nguyên. Từ đó, xem xét tăng mức đầu tư từ các nguồn vốn Trung ương hàng năm, vốn ODA cho các tỉnh Tây nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tính trung bình hàng năm, hiện nay tổng kế hoạch vốn NSTW đầu tư cho Đắk Lắk tương ứng khoảng 0,5%/Tổng vốn đầu tư phát triển toàn quốc; tương tự vốn ODA chiếm khoảng 1,5% cả nước. Trong khi đó, tại các kỳ họp Quốc hội đều định hướng phải ưu tiên đầu tư cho Tây nguyên.

Trả lời:

Kế hoạch năm 2014 tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho các tỉnh trong vùng Tây Nguyên là 5.465 tỷ đồng chiếm 4,43% tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, trong đó riêng tỉnh Đắk Lắk là 1.231.030 triệu đồng, chiếm 1%. Để hỗ trợ các địa phương trong vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trong vùng, bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm và trung hạn, trung ương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng, cấp bách và thiết yếu của vùng như các công trình thủy lợi, Quốc lộ 14, 24, 19... Song song với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang vận động các nhà tài trợ (WB, ADB, IFAD, Kwf...) hỗ trợ các dự án cụ

thể đối với từng địa phương trong vùng nhằm tăng nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của các địa phương vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc vận động nguồn ODA hoặc vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ cho các tỉnh/thành phố, trong đó có Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng căn cứ theo các định hướng thu hút, vận động tại Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ trong thời kỳ 2012-2015" được phê duyệt tại Quyết định 106/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ghi nhận kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk để trao đổi với các nhà tài trợ trong quá trình vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Kiến nghị thứ hai:

Đề nghị Chính phủ khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015, đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc lập phương án kinh doanh hiệu quả, tìm kiếm thị trường và cần được gắn liền với bảo lãnh tín dụng.

Trả lời:

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2013 nhằm đưa ra định hướng phát triển thống nhất và tổng hợp những nhóm giải pháp, chương trình hành động để hỗ trợ DNNVV cho cả thời kỳ. Tính đến ngày 16/8/2013, đã có 6 Bộ (Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường), Ngân hàng Nhà nước và 52/63 địa phương xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV của ngành, địa phương mình với các chỉ tiêu và nhóm giải pháp rất cụ thể để trợ giúp DNNVV. Kế hoạch phát triển DNNVV của hầu hết các địa phương được UBND tỉnh/ thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao, giao cho đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các sở/ngành liên quan, chi cục thuế, thống kê, các trung tâm xúc tiến đầu tư triển khai thực hiện.

Ngày 10/9/2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1241/QĐ-BKHĐT ban hành Khung theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015 với 147 chỉ tiêu, giao cho 35 đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện nhằm đo lường, lượng hóa các kết quả và tác

động của việc thực thi các nhóm giải pháp do các Bộ ngành và địa phương chủ trì thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn số 7410/BKHĐT-PTDN ngày 02/10/2013 tới các địa phương, Bộ ngành liên quan, đề nghị báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015.

Đến nay đã có 10/19 Bộ, ngành, cơ quan và 44 địa phương đã có báo cáo giữa kỳ về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. Báo cáo cho thấy một số địa phương (trong đó có Đắk Lắk) đã tập trung, triển khai tốt Kế hoạch, đạt được một số kết quả nhất định trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại: tổ chức cho doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động,..). Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp vẫn gặp nhiều hạn chế và khó khăn như thiếu nguồn lực thực hiện (kinh phí và nhân lực), nhiều chương trình còn triển khai chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp tiếp cận kịp thời...

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị đưa ra các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh quá trình triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ.

* * *

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri được rõ. *VM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk;
- Cục, Vụ: PTDN; KTĐP< KTĐN;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

#12

